

Số: /BC-UBND

Nghi Xuân, ngày 12 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND,
Ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường xây dựng
và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn huyện**

Thực hiện Công văn số 430/SVHTT&DL-XDNSVGĐ ngày 23/4/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND, ngày 13/7/2013 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sau khi Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020”, nhận thức rõ vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao. Huyện Nghi Xuân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện và thông qua đội ngũ báo cáo viên cơ sở để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ đảng viên trên toàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống tổ chức Ủy ban MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền đến tận người dân.

Để cụ thể nội dung Nghị quyết, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. UBND huyện ban hành 05 Công văn, 9 văn bản hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở và triển khai xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao. Đối với các đơn vị được thụ hưởng nguồn hỗ trợ sau khi có quyết định hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành các quyết định chuyển nguồn về cho UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo quy định của Nhà nước về Luật Ngân sách.

Có thể khẳng định Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020” đã đi vào cuộc sống của người dân. Sau gần 08 năm thực hiện Nghị quyết, đến tháng 9/2018, 19/19 xã, thị trấn cơ bản có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân trên địa bàn toàn huyện, 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100%. Đến ngày 10/12/2018 huyện Nghi Xuân được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh về đích trước kế hoạch 02 năm.

Các thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh cơ sở đã phát huy được hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội thông qua việc tổ chức các hoạt động và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của nhân dân. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng và phát triển “Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, góp phần xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng, chống tiêu cực, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hàng năm, UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định. Ban hành 14 văn bản về triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020” của tỉnh.

Tuyên truyền trên hệ thống Công thông tin điện tử của huyện, hệ thống truyền thanh huyện và các xã, thị trấn về các chính sách hỗ trợ Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đặc biệt, tuyên truyền nội dung ngân sách huyện hàng năm bố trí để hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh cơ sở, cụ thể: Hỗ trợ 70 triệu đồng/nhà văn hóa đối với nhà văn hóa thôn xây mới hoàn thiện, 10 triệu đồng/năm cho hoạt động truyền thanh cơ sở, 25 triệu đồng/trạm đối với trạm truyền thanh lắp đặt mới. Thông qua các hội nghị đã lồng ghép nội dung tuyên truyền về chính sách Nghị quyết đến với các địa phương trong toàn huyện. Cụ thể: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh: 93 lượt; lồng ghép tổ chức tuyên truyền 41 cuộc.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết

Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh từ huyện đến cơ sở của huyện đã được đầu tư khá đồng bộ bằng việc lồng ghép các nguồn lực, chương trình, dự án cả về cơ sở vật chất và nội dung, cơ chế hoạt động.

Bộ máy tổ chức cũng ngày càng được củng cố; đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở hầu hết được đào tạo trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đã tổ chức 08 cuộc tập huấn về công tác quản lý nhà nước và nghiệp vụ văn hóa, thể thao cho cán bộ văn hóa xã, thị trấn. Các thiết chế văn hóa, thể thao đã khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế xã hội. Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng tư tưởng, tình cảm lành mạnh cho người dân, thúc đẩy thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Đến nay, có 16/17 nhà văn hóa xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định. 152/152 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, trong đó có 137/152 nhà văn hóa thôn, TDP đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 90%; có 141/152 khu thể thao thôn, TDP, trong đó, có 107/152 đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 70,39%. 100% xã, thị trấn có khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em.

Nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nghị quyết số 55 của tỉnh đã góp phần cổ vũ, động viên các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng NTM. Giúp các địa

phương phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT mạnh mẽ, sâu rộng trong nhân dân. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng và mức hưởng thụ đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trên địa bàn. Kịp thời hỗ trợ cho các địa phương còn gặp khó khăn trong kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Đánh giá chung: Đến tháng 3/2020, về thiết chế văn hóa, thể thao của huyện đạt trên 90% vượt mục tiêu của Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

2. Việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

Cùng với việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác quản lý Nhà nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được triển khai nghiêm túc, thường xuyên. Nhờ đó, hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao đã có những chuyển biến tích cực, trở thành các điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao; là địa chỉ thu hút đông đảo nhân dân đến vui chơi, giải trí... Huyện có 27 cán bộ văn hóa, thể thao cấp huyện và cấp xã. Trong đó, có 13 cán bộ cấp huyện và 14 cán bộ cấp xã, cán bộ văn hóa được đào tạo đúng ngành, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển lực lượng văn hóa, thể thao cơ sở luôn được các cấp quan tâm.

UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng hoàn thiện và đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để đảm bảo Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Các nhà văn hóa, khu thể thao từ xã đến thôn, TDP đã phát huy được hiệu quả sử dụng, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay, một số địa phương như: Thị trấn Tiên Điền, các xã Xuân Thành, Xuân Liên đã triển khai có hiệu quả mô hình đám cưới tổ chức tại các nhà văn hóa thôn, TDP.

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị, hội diễn văn nghệ quần chúng, tổ chức các giải thể thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động vui chơi giải trí phục vụ trẻ em tạo thành phong trào rộng lớn tại các địa phương. Từ năm 2013 - 2020 đã tổ chức được trên 115 hội thi, hội diễn văn nghệ, trên 450 giải thể thao cấp xã, thị trấn, tham gia đầy đủ và có chất lượng tại các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp huyện, cấp tỉnh đạt kết quả tốt; Quy mô cấp huyện tổ chức được 14 cuộc hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, 183 giải thể thao quần chúng, tham gia đầy đủ, đạt thành tích cao tại các hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

3. Kết quả thực hiện các chính sách

3.1. Chính sách về sử dụng đất

Hoàn thành 100% việc quy hoạch đất xây dựng công trình văn hóa, thể thao. Có 13/17 xã, thị trấn đã hoàn thành việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trung tâm văn hóa, thể thao xã, thị trấn đạt tỷ lệ 76,47%; có

64/152, đã hoàn thành việc làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa, khu thể thao thôn, TDP đạt tỷ lệ 42%.

Kinh phí thu từ việc chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất đổi với các thôn sau sáp nhập được hỗ trợ lại các thôn xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM và phục vụ nhân dân.

3.2. Chính sách về tài chính

Ngân sách cấp cho sự nghiệp văn hóa, thể thao cấp huyện hàng năm từ huyện đến cơ sở cơ bản được đảm bảo. Từ năm 2013 đến tháng 3/2020, huyện có 77 nhà Văn hóa thôn được xây mới, nâng cấp 37 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định với tổng kinh phí trên 88 tỷ đồng. Xây mới 40 và nâng cấp 49 khu thể thao thôn với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng.

Tổng nguồn kinh phí được hỗ trợ cho huyện theo Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 10/7/2018; Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 18/7/2019, Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh với số tiền 2.190 triệu đồng, trong đó: Nhà văn hóa xã Xuân Hội 550 triệu, Nhà văn hóa xã Xuân Trường 550 triệu đồng, Khu thể thao xã Xuân Trường 110 triệu đồng, Nhà văn hóa các thôn: Hội Minh xã Xuân Hội, Song Hải, Đông Tây và Tân Thượng xã Cương Gián, mỗi thôn 70 triệu đồng. Câu lạc bộ thể thao xã Xuân Mỹ 10 triệu đồng; Câu lạc bộ Ca trù Cổ Đạm 45 triệu đồng; Câu lạc bộ Ca trù Nguyễn Công Trứ 45 triệu đồng; các Trung tâm Văn hóa: xã Xuân Thành, xã Tiên Điền và xã Xuân Viên, mỗi Trung tâm 40 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng/thôn để nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho các thôn xã Cương Gián, gồm: Ngọc Huệ, Song Hồng, Bắc Mới và Nam Mới; Nhà văn hóa xã Xuân Lĩnh 80 triệu, Khu thể thao xã Xuân Trường 110 triệu, Câu lạc bộ thể thao xã Xuân Thành 10 triệu.

Tổng kinh phí đầu tư vào thiết chế văn hóa, thể thao và mua sắm trang thiết bị từ năm 2017 đến nay, cụ thể:

- Mua sắm, xây dựng mới 259 công trình với tổng kinh phí: 76,151 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 8.032 tỷ đồng, ngân sách huyện: 3,860 tỷ đồng, ngân sách xã: 35,416 tỷ đồng, dự án khác: 6,131 tỷ đồng, xã hội hóa và nhân dân đóng góp: 22,711 tỷ đồng.

- Nâng cấp, sửa chữa 64 công trình với tổng kinh phí: 14,572 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh: 190 triệu đồng, ngân sách huyện: 2,11 tỷ đồng, ngân sách cấp xã: 2,858 tỷ, xã hội hóa và nhân dân đóng góp: 9,514 tỷ đồng.

Đến nay, có 16/17 sân thể thao xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định. Thu hút 50-60 % số dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao;

Số câu lạc bộ được lập mới, số duy trì hoạt động từ năm 2013 - 2020: Từ năm 2013 đến nay, nhiều giá trị văn hóa phi vật thể cổ truyền của địa phương đã được khôi phục, bảo tồn và phát huy hiệu quả, hiện có 209 câu lạc bộ gồm: 02 CLB Ca trù (CLB Ca Trù Cổ Đạm, CLB Ca Trù Nguyễn Công Trứ), 02 CLB Trò Kiều (CLB Trò Kiều xã Xuân Liên và Tiên Điền), 17 CLB dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của 17 xã, thị trấn; 34 CLB dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

của các trường từ Tiểu học đến THPT trên địa bàn, 152 Câu lạc bộ văn nghệ dân gian các thôn, tổ dân phố.

100% xã, thị trấn có cán bộ văn hóa xã, thị trấn (Trong đó: 02 người trên Đại học, 15 người Đại học, 3 người Trung cấp). Các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã đã phát huy hiệu quả thiết thực trong việc đáp ứng yêu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân và đảm bảo các Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

4. Công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết

UBND huyện đã tổ chức tốt công tác phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh và các phòng, ban, ngành cấp huyện liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên, nhân dân các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020” và Đề án xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao và truyền thanh cơ sở huyện Nghi Xuân giai đoạn 2013 - 2020.

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, NGUYÊN NHÂN

1. Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm thực hiện của cả hệ thống chính trị cũng như người dân, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, cảnh quan môi trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt, trong thực hiện Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã thay đổi diện mạo đời sống của người dân.

Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn huyện hưởng ứng tích cực và tạo thành phong trào thi đua xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao rộng khắp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao của các địa phương.

Các chính sách hỗ trợ kinh phí của Nghị quyết đã kích cầu, thúc đẩy các địa phương phấn đấu xây dựng các thiết chế, văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, các ngành và sự tham gia của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa và con người Nghi Xuân trong thời CNH - HĐH đất nước.

Phong trào xây dựng NTM mới đã trở thành đòn bẩy trong việc thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

2. Khó khăn

Nguồn kinh phí hỗ trợ Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh còn hạn chế, chủ yếu chỉ hỗ trợ các địa phương đăng ký đạt chuẩn xây dựng NTM.

Hàng năm, nhiều đơn vị phải tiến hành xây dựng mới hoặc nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục, công trình thiết chế văn hóa, thể thao với tổng kinh phí khá lớn nhưng nguồn được hỗ trợ còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thực hiện.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở mặc dù đã được quan tâm đầu tư về số lượng, nhưng nhìn chung chất lượng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT một số địa phương và thôn, tổ dân phố còn hạn chế.

Một số địa phương chưa hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn, các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa, thể thao cơ sở còn nhiều bất cập, chuyên môn và thay đổi thường xuyên, ý thức trách nhiệm, tâm huyết và nhiệt tình chưa cao nên việc tổ chức các hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu tính chủ động, sáng tạo.

Kinh phí bố trí cho hoạt động văn hóa, thể thao còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển.

3. Nguyên nhân

Các địa phương chưa phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế, văn hóa, thể thao cơ sở. Một số địa phương chưa quan tâm đến chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.

Công tác quản lý quy hoạch quỹ đất cho thiết chế văn hóa, thể thao ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao còn nhiều khó khăn. Tiêu chí về diện tích quy hoạch và hạng mục công trình thay đổi theo hướng tăng lên.

Kinh tế phát triển không đồng đều ở nhiều địa phương nên việc xã hội hóa và huy động sự đóng góp của người dân cho việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị còn nhiều khó khăn, một số nơi còn trông chờ vào đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước...

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân về vai trò, tác dụng của thiết chế văn hóa, thể thao.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương nâng cấp chỉnh trang các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố để đến cuối năm 2020 đảm bảo 100% thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp huyện đến cấp xã của huyện đạt chuẩn theo quy định.

3. Chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thanh cơ sở.

4. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã và các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, TDP đảm bảo theo Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới và tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở với thực hiện chiến lược phát triển văn hóa, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

6. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao và truyền thanh cơ sở.

7. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

8. Tăng cường hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra về văn hóa, tác động hiệu quả việc thực hiện các chính sách, pháp luật đã ban hành về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, truyền thanh cơ sở.

9. Tổ chức các lớp tập huấn về nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa các xã, thị trấn để đáp ứng chức danh nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp.

10. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của nhân dân.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CÁC CHÍNH SÁCH

1. Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng quy định; hỗ trợ mua sắm, đầu tư trang thiết bị văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần người dân trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

2. Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết để tạo điều kiện giúp địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn về huy động nguồn lực xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Cần xem xét tạo điều kiện hỗ trợ cho các địa phương xây dựng nhiều hạng mục, công trình với nguồn kinh phí lớn và các xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cụ thể hỗ trợ: 30 triệu đồng/nhà văn hóa và khu thể thao thôn xây dựng NTM nâng cao; 40 triệu đồng/nhà văn hóa và khu thể thao thôn xây dựng NTM kiểu mẫu.

4. Cần xây dựng chính sách hỗ trợ xây dựng khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em đạt chuẩn. Đề nghị hỗ trợ mỗi khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em đạt chuẩn: 50 triệu đồng.

5. Cần xây dựng chính sách hỗ trợ thiết chế văn hóa, thể thao của các thị trấn xây dựng đô thị văn minh.

6. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu kinh phí hỗ trợ các nhà văn hóa thôn kiểu mẫu trong việc vận động các hộ gia đình tổ chức đám cưới, đám vui của gia đình tổ chức tại các nhà văn hóa thôn để phát huy hiệu quả của thiết chế nhà văn hóa thôn, vừa đảm bảo nếp sống văn minh trong việc cưới tại các địa phương. Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/thôn.

7. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho người phụ trách thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố để quản lý và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa ở cơ sở cho nhân dân.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND, ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020” trên địa bàn huyện (có các Phụ lục chi tiết kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo đề Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được biết và tổng hợp/.

Nơi nhận:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Phòng Văn hóa - Thông tin;
- Lưu: VT, VHHT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Việt Hùng